

## สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘

### เรื่อง

๑. พื้นที่เคลื่อนโรดแมปภาคเกษตร
๒. เกษตรฯตั้ง ๒ พันล้าน ปรับวิธีอุ้มยาม
๓. คลอดแผนแก้วิกฤติแล้งปี ๕๘ แจกตำบลดะแล้งพื้นที่ซ้ำซาก
๔. กรมวิชาการเกษตรพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
๕. เกาะข่าวเกษตร
๖. เล็งปรับกรม.หอยออกกษ. - พณ. - คลัง
๗. กอน.เล็งกู้ธ.ก.ส. ๑.๖ หมื่นล้าน จ่ายชดเชยเกษตรกรไร่อ้อย
๘. ผู้ผลิตเอทานอลเมินข้าวเน่า ๔ ล้านตัน
๙. อินเดียแข่งไทยขึ้นแท่นเบอร์ ๑ ส่งออกข้าว
๑๐. สุพรรณฯโต้ข่าวทุจริตสหกรณ์
๑๑. จัดรูปที่ดิน - คั้นคูนน้ำแก้ปัญหาขิงน้ำ
๑๒. ยอดขายน้ำมันดิบพื้ทุงฟุ้ง ๕% เกษตรกรเฮส่งซาอู ๓ แสนกล่อ่ง
๑๓. จับตาราคาน้ำตาลโลกดิ่งหนัก ผวาฉุดราคาอ้อย - กองทุนฯระส่ำ

### หนังสือพิมพ์

- แนวหน้า  
โพสต์ทูเดย์  
แนวหน้า  
ไทยโพสต์  
เดลินิวส์  
แนวหน้า  
กรุงเทพธุรกิจ  
กรุงเทพธุรกิจ  
ประชาชาติธุรกิจ  
ข่าวสด  
ประชาชาติธุรกิจ  
ประชาชาติธุรกิจ  
ผู้จัดการรายวัน

\*\*\*\*\*

# พื้นที่เคลื่อนโรดแมปภาคเกษตร

## ● ย้ำ 4 แผนหลักลดต้นทุน-เพิ่มประสิทธิภาพผลิต

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรี และสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้เรียกประชุมสัมมนา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจนโยบายและแนวทางการดำเนินงานในโครงการสำคัญๆ ของกระทรวงเกษตรฯ รวมทั้งกำชับเรื่องประสานการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด ตลอดจนหน่วยงานภาคีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะงานที่หน่วยงานระดับพื้นที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นและเห็นผลชัดเจนใน 4 ส่วนหลัก ได้แก่ 1.การลดต้นทุนการผลิต 2.การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยเฉพาะสินค้าข้าว 3.การเพิ่มรายได้เกษตรกรและการจัดการผลผลิตของเกษตรกร ในด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มโอกาสให้แก่สินค้าเกษตร และ 4.การจัดการเรื่ององค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตของเกษตรกร ซึ่งงานทั้งหมดในช่วงที่ผ่านมา ยังขาดการวิเคราะห์ วางแผน เชื่อมโยงกับงบประมาณท้องถิ่น และการประเมินผลการดำเนินงานให้เห็นเป็นรูปธรรม

“เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ต้องเร่งวางกลยุทธ์การทำงานให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ตามโรดแมปของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 แผนงาน คือ แผน

ปรับโครงสร้างและพัฒนาการผลิต แผนเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ แผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ดิน และที่ดิน และแผนแก้ไขปัญหาเกษตรกรอย่างยั่งยืน ซึ่งแผนงานเหล่านี้จะต้อง

ทำงานร่วมกันทุกหน่วยงานทั้งในระดับส่วนกลางและภูมิภาค รวมถึงหน่วยงานในพื้นที่” นายปีติพงศ์ กล่าว

ทั้งนี้ โรดแมปในด้านการผลิตสินค้าขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนเนื่องจากต้องรอข้อมูลการผลิตปี 2558/2559 ซึ่งในเดือน



ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

เมษายน จะเรียกประชุมเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอีกครั้ง เพื่อหารือแผนบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรปี 2558/2559 โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ข้าว มัน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพด ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนการบริโภคทั้งในกลุ่มอาหาร อาหารสัตว์ และกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งต้องหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิทยาลัยชุมชน เพื่อร่วมกันวางแผนในการสร้างสมดุลระหว่างการผลิตและความต้องการในตลาด ซึ่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจะต้องเป็นกลไกสำคัญในการวิเคราะห์ วางแผนยุทธศาสตร์การดำเนินการระดับพื้นที่ รวมถึงเชื่อมโยงงบประมาณของท้องถิ่นที่ขณะนี้หันมาสนใจภาคการเกษตรมากขึ้น โดยจะดำเนินการภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นฝ่ายเลขานุการ

# เกษตรฯ ดึง 2 พันล้าน ปรับวิธีอุ้มราคายาง

**โพสต์ทูเดย์** เกษตรฯ ปรับ  
แผนใช้เงินพยุงราคายาง ขอ  
ผันเงิน 2,000 ล้านบาท

นายอำนาจ ปะติเส รมช.  
เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย  
ว่า กำลังพิจารณาการใช้เงิน  
พยุงราคายางพาราใหม่  
เนื่องจากขณะนี้มาตรการช่วย  
เหลือเกษตรกรชาวสวนยาง  
จากนโยบายของรัฐในการตั้ง  
กองทุนมูลภัณฑ์กันชนยางพารา  
และ 16 มาตรการของคณะ  
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
ในด้านยางพาราเริ่มส่งผล  
ออกมาทางบวกเพิ่มขึ้น ทำให้  
ราคายางพาราเพิ่มขึ้น แม้ว่า  
ราคาน้ำมันจะดิ่งลงแรงกว่า  
ที่คาดการณ์

ขณะนี้ราคาน้ำยางดิบ  
ขยับจากระดับ 37 บาท/กก.  
มาอยู่ที่ 47 บาท/กก. ยางแผ่น  
รมควันชั้น 3 ขึ้นจาก 42-45  
บาท มาอยู่ที่ 62 บาท/กก.  
และเชื่อว่าเมื่อถึงฤดูเปิดกรีด  
ในวันที่ 15 พ.ค.นี้ ราคา  
ยางพาราแผ่นดิบจะขึ้นเป็น  
ไม่ต่ำกว่า 65 บาท/กก.

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ  
วางแผนจะใช้เงิน 2,000 ล้าน  
บาท ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.)  
อนุมัติให้เมื่อวันที่ 19 ก.พ.

2558 สำหรับซื้อน้ำยางดิบ  
และยางก้อนถ้วยจากเกษตรกร  
มาใช้เพื่อการส่งเสริมกลุ่ม  
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร  
แปรรูปยางเป็นยางแผ่นดิบ  
หรือยางแผ่นรมควันแทนเพื่อ  
ส่งขายให้กับองค์การสวนยาง  
(อ.ส.ย.) ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้  
ให้เกษตรกรเพิ่มมากขึ้น

รมช.เกษตรฯ กล่าวว่  
เหตุที่ไม่ต้องใช้เงิน 2,000  
ล้านบาท เพราะขณะนี้น้ำยาง  
เริ่มออกน้อยแล้ว ประกอบ  
กับเมื่อรัฐบาลให้เงินมาซื้อน้ำ  
ยางได้ส่งผลทางจิตวิทยา  
ทำให้มีการแย่งซื้อในตลาด  
ดึงราคาน้ำยางขึ้นมาแล้ว โดย  
จะของอนุมัติ ครม.ปรับการใช้  
เงินมาส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร  
สถาบันเกษตรกร ซื้อเครื่องจักร  
เครื่องรีดยาง เพื่อให้รายย่อย  
รวมตัวแปรรูป โดยสนับสนุน  
เป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ในบาง  
รายการอาจให้เปล่า

สำหรับวงเงินตั้ง  
กล่าว รัฐบาลมีมติให้ใช้ใน  
โครงการมูลภัณฑ์กันชน 6,000  
ล้านบาท แบ่งเป็น ใช้ซื้อยาง  
แผ่น 4,000 ล้านบาท ใช้ซื้อ  
น้ำยางและยางก้อนถ้วย 2,000  
ล้านบาท

# 13 คลอດแผนแก้วิกฤติแล้งปี'58 แจกตำบลดละล้านพื้นที่ซ้ำซาก

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดทำแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2558 เพื่อบูรณาการร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการประเมินสถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตร ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ มีปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 33 แห่ง 42,578 ล้าน ลบ.ม. ขณะที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยซ้ำซาก 3,051 ตำบล ใน 58 จังหวัด เนื้อที่ประมาณ 16.17 ล้านไร่ โดยได้วางแนวทางการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ความสำคัญขงกิจกรรมการใช้น้ำ คือ 1.จัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 2.เพื่อรักษาระบบนิเวศในช่วงฤดูแล้ง 3.เพื่อการเกษตรกรรม และ 4.เพื่อการอุตสาหกรรม

ส่วนแนวทางการบรรเทาผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ได้วางแผนไว้ดังนี้ 1.เร่งรัดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/58 โดยการจ้างแรงงาน 36,410 คน ส่งเสริมอาชีพโดยสนับสนุนพันธุ์สัตว์ พันธุ์ปลา เมล็ดพันธุ์

พืชตระกูลถั่ว เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ฝึกอบรมอาชีพภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคมนี้ 2.โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ตำบลละ 1 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่แล้งซ้ำซากให้มีรายได้ และสร้างโอกาสให้ชุมชนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตชุมชน 3,051 ตำบล ใน 58 จังหวัด ภายในเดือนมีนาคม

3.การพัฒนาปรับปรุงชุดลอกแหล่งน้ำนอกพื้นที่เขตชลประทาน ให้สามารถกักเก็บน้ำได้ 2.3 ล้าน ลบ.ม. 4.การสนธิกำลังเข้าช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมที่ประสบภัยแล้ง เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำ 1,900 เครื่อง รถบรรทุกน้ำ 295 คัน เพื่อช่วยเหลือประชาชน 5.แผนปฏิบัติการฝนหลวง โดยจะเริ่มปฏิบัติการในวันที่ 1 มีนาคม และ 6.การเผยแพร่ความรู้ ฝึกอบรมเกษตรกร ให้แก่ชุมชน องค์กร สถาบันเกษตรกร เรื่องการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง



# เกาะข้าวเกษตร

๑๑ เกาะข้าวเกษตรประจำฉบับวันจันทร์ ก่อน...○ นางสาวหยุด เพ็ชรสูง รักษาการ  
ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘...○ นายโสภาส ในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนา  
กัลปพฤกษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุม พิภพทองฯ พร้อมด้วย นายจรัส อิงประจิม  
มอชนนโยบายขับเคลื่อนโครงการตามนโยบาย หัวหน้างานปฏิบัติการ ข้าราชการและเจ้า  
รัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเกษตรกร ในการ หน้าที่ นำ นางสาวอุศนีย์ รูปทอง ผู้อำนวยการ  
ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานของ การสำนักประสานงานโครงการพื้นที่ ๔ และเจ้า  
สถาบันเกษตรกร ภายใต้แนวทางการพัฒนา หน้าที่สำนักงาน กปร. เดินทางไปยังโครงการ  
อย่างทั้งระบบ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน พัฒนาพื้นที่พรุแฉแฉ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่ เพื่อติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมการดำเนิน  
สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมและแปรรูป งานด้านต่าง ๆ ในพื้นที่บาเลาะ หมู่ ๕ ต.ปะเส  
ยางพารา และชี้แจงวิธีปฏิบัติในการดำเนิน ะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี...○ ทั้งนี้ โครงการ  
งานการเตรียมความพร้อมให้สหกรณ์/กลุ่ม พัฒนาพื้นที่พรุแฉแฉ เป็นโครงการที่พระบาท  
เกษตรกร ที่ประสงค์จำหน่ายไม้ยางสดและยาง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริให้ช่วย  
ก่อนด้วย ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าแก่กันชน เหลือเกษตรกรให้สามารถใช้พื้นที่ทำการ  
เพื่อรักษาเสถียรภาพพราคาขาย โดยมี สหกรณ์ เกษตรได้ โดยศูนย์ฯ ได้พัฒนาพื้นที่ปรับปรุง  
จังหวัดที่มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ดำเนินธุรกิจ บำรุงดิน พร้อมทั้งส่งเสริมให้ปลูกข้าวพันธุ์ดี  
ยางพารา และผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมประชุม ณ เพื่อให้เกษตรกรรู้จักใช้ประโยชน์พื้นที่อย่าง  
โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน ต่อเนื่อง...○  
เซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ “กิด ทางไทย”

# เร่งปรับครม. หวายออก'กษ.-พณ.-คลัง'

**แก้ปัญหาค่าทองไม่คืบ  
ถลุงบช่วยยาง 1.2 พันล.**

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม มีรายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า

↑ ↳ ต่อ : ปรับครม. -หน้า ๘

## ปรับกรม.

มีความเป็นไปได้ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ จะมีการปรับเปลี่ยนกรม. บางส่วน โดยเฉพาะกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน ซึ่งในส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ที่มี นายปดิพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นรมว.เกษตรฯ และนายอำนาจ ปะติเส เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ โดยที่ผ่านมานี้ ผลสำรวจความคิดเห็นจากหลายสถาบันระบุชัดเจนว่า คะแนนสูงสุดที่เห็นควรปรับออกจากตำแหน่งมากที่สุดคือ ในส่วนรัฐมนตรีจากกระทรวงเกษตรฯ ที่ไม่สามารถแก้ปัญหาปากท้อง โดยเฉพาะปัญหาราคาสินค้าเกษตรได้ตามเป้าหมาย ทั้งเรื่องยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพด และข้าว

แหล่งข่าวระบุว่า โดยเฉพาะเรื่องยางพาราเรื่องเดียว ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ทั้งที่ใช้เงินไปแล้วกว่า 12,000 ล้านบาท ราคาขายพารายังคงตกต่ำต่อเนื่อง สาเหตุมาจากนโยบายที่ผิดพลาดของนายอำนาจ ที่รับผิดชอบดูแลเรื่องยางพาราทั้งระบบ ขณะเดียวกัน ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาที่ดินทำกินได้อย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนั้น จากการตรวจสอบยังพบว่าในส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรช่วงหน้าแล้ง ที่เน้นให้เพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อย แทนการปลูกข้าวพบว่า ในส่วนของเมล็ดข้าวที่กรมส่งเสริมการเกษตร นำไปแจกให้เกษตรกรเพื่อนำไปเพาะปลูก มีการแอบนำไปขายให้เกษตรกรในพื้นที่จ.สุพรรณบุรี

“ปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนกระทรวงเกษตรฯ ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ส่งนายทหารเข้าไปหาข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก ถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้การแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร โดยเฉพาะปัญหาราคายางพารา ปัญหาสหกรณ์ ปัญหาภัยแล้ง และอื่นๆ เกิดความล่าช้า เพราะตั้งแต่เดือนมกราคมถึงขณะนี้ มีข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรฯ ที่มีข่าวถูกกดดันจากกลุ่มที่มีอิทธิพลในกระทรวงเกษตรฯ ต้องลาออกจากราชการไปแล้ว 2 ราย” แหล่งข่าวระบุ

และว่า อีกทั้งยังมีแนวโน้มจะปรับกรม. ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) และกระทรวงการคลัง รวมทั้งยังมีแนวโน้มจะปรับเปลี่ยนในกระทรวงที่มีนายทหารเป็นรัฐมนตรีด้วย เพราะที่ผ่านมามีการประเมินผลงานการแก้ปัญหาให้ประชาชนค่อนข้างล่าช้า ไม่มีความชัดเจน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เช่นกัน

ก่อนหน้านี้ ศูนย์สำรวจความคิดเห็นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) หรือนิด้าโพลล์เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “6 เดือนของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ซึ่งมีการถามถึงรัฐมนตรีที่ควรถูกปรับออกจากตำแหน่ง พบว่า 5 คนแรก ที่ควรถูกปรับออกจากตำแหน่งรัฐมนตรี ได้แก่ นายปดิพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรฯ และนายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรฯ รองลงมาเป็น พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ นางอภิรดี ดันตราภรณ์ รมช.พาณิชย์ และนายณรงค์ชัย อัครเศรณี รมว.พลังงาน

ขณะที่กรุงเทพฯโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็นประชาชนในประเด็นเดียวกัน พบว่า ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจการบริหารงานของรัฐบาลช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา เฉลี่ย 6.20 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และเมื่อถามถึงเรื่องการปรับกรม. พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นควรปรับกรม.



# กอน.เลี้ยงกัญธกส.1.6หมื่นล้าน จ่ายชดเชยเกษตรกรไร่อ้อย

กอน.เตรียมกัญเงิน 1.6 หมื่นล้านจากธ.ก.ส. อุดหนุนราคาอ้อย หลังราคาน้ำตาลโลกร่วงหนักแตะระดับ 13-14 เซนต์/ปอนด์ จุดราคาอ้อยตกต่ำแหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังติดตามสถานการณ์ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกใกล้ขีดหลังจากที่ล่าสุดราคาซื้อขายในตลาดล่วงหน้าเดือนมี.ค.-พ.ค. 2559 ราคาได้ทำสถิติต่ำสุดที่ระดับ 13.79 เซนต์/ปอนด์ เนื่องจากค่าเงินของบราซิลอ่อนค่าส่งผลให้สามารถระบายน้ำตาลออกสู่ตลาดในระดับราคาที่ต่ำได้มากขึ้น

ราคาน้ำตาลต่ำ ส่งผลให้ราคาเฉลี่ยทั้งปีไม่ถึงระดับ 18 เซนต์/ปอนด์ ซึ่งจะกระทบต่อฐานะกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายในการเป็นเครื่องมือรัฐที่จะดูแลเสถียรภาพราคาอ้อยในฤดูกาลผลิตปี 2558/59 ให้กับชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ

"ราคาน้ำตาลโลกเฉลี่ยลงมา 13-14 เซนต์/ปอนด์ขณะนี้ถือว่าต่ำมาก สิ่งที่เรากังวลคือขณะนี้ชาวนาหันมาปลูกอ้อยมากขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้เปลี่ยนพื้นที่นาบางส่วนมาปลูกอ้อยแทนทำให้ชาวไร่อ้อยเพิ่มขึ้นแต่ราคาอ้อยมีแนวโน้มจะตกต่ำ หากระดับราคาตลาดโลกเป็นเช่นนี้และเมื่ออุตสาหกรรมอ้อยก็มีทิศทางที่จะอ่อนแอจากภาระหนี้ที่มีทิศทางจะสูงขึ้นมากในอนาคตการจะดูแลค่าอ้อยให้ชาวไร่เหมือนอดีตที่ผ่านมาอาจไม่ง่าย" แหล่งข่าวกล่าว

ปัจจุบันราคาอ้อยขึ้นต้นฤดูกาลผลิตปี 57/58 รัฐประกาศอยู่ที่ 900 บาท/ตัน แต่ล่าสุด

คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(กอน.)เห็นชอบในหลักการที่มอบหมายให้กองทุนอ้อยฯไปพิจารณาการจัดทำรายได้ และรายรับเพื่อประกอบการพิจารณาขอสนับสนุนแหล่งเงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธ.ก.ส.) เพื่อเพิ่มราคาอ้อยขึ้นต้นอีก 160 บาท/ตันหรือจะใช้เงินกู้ 1.6 หมื่นล้านบาท

"กองทุนฯจะได้หารือร่วมกับธ.ก.ส.ในสัปดาห์นี้ก่อนสรุปเพื่อเสนอไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมในการนำเสนอคณะรัฐมนตรี"

สำหรับฐานะกองทุนฯปัจจุบันมีหนี้ที่จะต้องชำระจากการกู้ธ.ก.ส.เพิ่มราคาอ้อยของเดิมอีก 8 พันล้านบาทกำหนดชำระหมดช่วงเดือนพ.ย. 2558 ดังนั้นหากกรม.อนุมัติให้กู้ธ.ก.ส.อีก 1.6 หมื่นล้านบาท ก็จะส่งผลให้มีภาระเงินกู้รวม 2.4 หมื่นล้านบาท เฉลี่ยรายได้จากการเพิ่มราคาน้ำตาลทราย 5 บาทต่อกิโลกรัม(กก.)ที่ไหลเข้ากองทุนฯเพื่อนำไปชำระหนี้แต่ละเดือนจะชำระหมดประมาณเดือนเม.ย. 2560

เมื่อพิจารณาราคาอ้อยขึ้นสุดท้ายปี 2557/58 ก่อนข้างชัดเจนว่าจะต่ำกว่าขึ้นต้นที่ประกาศไว้ 900 บาท/ตัน เพราะราคาน้ำตาลดิบจากราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกที่ระดับ 18 เซนต์/ปอนด์ แต่ขณะนี้ราคาได้ตกต่ำลงต่อเนื่อง ซึ่งจากการคำนวณเบื้องต้นราคาเฉลี่ยน้ำตาลทรายดิบที่บริษัทอ้อยและน้ำตาลทรายไทย(อนท.)ขายล่วงหน้าไปได้มีทิศทางจะทำราคาเฉลี่ยสูงสุดเพียง 16 เซนต์/ปอนด์เท่านั้น ตามกฎหมายกองทุนฯจะต้องเป็นผู้จ่ายคืนโรงงานซึ่งประเมินว่าราคาขึ้นสุดท้ายจะติดลบกว่า 5-8 พันล้านบาท

# ผู้ผลิตเอทานอลเมิน 'ข้าวเหนียว' 4 ล้านตัน

ชี้ไม่คุ้มทุน

ขณะอุตสาหกรรมสัตว์

กตราคาเหลือ 1 บาท/กก. **b**

**แผนระบายข้าวเหนียว 4 ล้านตันส่อเค้าวุ่น หลัง** ผู้ผลิตเอทานอลระบุนอ้คุ้มต้นทุน แม้พาณิชย์ ตัดขายเหลือ 2.50 บาท/กก. ด้านเจ้าของโกดัง กตราคาซื้อ 1 บาท/กก. หวังนำไปใช้ได้แค่ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ขณะวงการข้าวระบาย ข้าวรอบ 2/2558 ทุบราคาข้าวหน้าปริง เหตุระยะ เวลาส่งมอบยาวทับซ้อนช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์เปิดเผย ว่า ขณะนี้กรมการค้าต่างประเทศกำลังจัดทำ แผนการระบายข้าวเสื่อมสภาพปริมาณรวม 4

ล้านตัน ซึ่งข้าวที่เก่าที่สุดมาจากโครงการรับจำนำ เมื่อปี 2549 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งสภาพข้าวมีทั้งที่เป็น ฝน ไม่มีเชื้อแป้งที่จะนำไปใช้ต่อในอุตสาหกรรม ต่างๆ ได้โดยกลุ่มผู้ผลิตเอทานอลได้แสดงความ เห็นเบื้องต้นว่าการนำข้าวไปผลิตเอทานอลจะไม่ คุ้มต้นทุน แม้กระทรวงพาณิชย์ จะประเมินราคา ขาย ไว้ที่ กก.ละ 2.50 บาท หรือตันละ 2,500 บาท เท่านั้น เพราะองค์ประกอบทางเคมีของข้าวไม่ เหมาะสมจะนำไปผลิตเอทานอล

อย่างไรก็ตาม มีเจ้าของโกดังที่เก็บข้าวเสื่อม ได้เสนอซื้อ ในราคา กก.ละ 1 บาท หรือตัน ละ 1,000 บาทเท่านั้น เพราะข้าวเสื่อมสภาพ ที่มีอยู่ส่วนใหญ่ยังสามารถนำไปผลิตเป็นส่วน ประกอบอาหารสัตว์ได้ ทั้งนี้ หากประเมินมูลค่า ที่จะขายข้าวเสื่อมทั้ง 4 ล้านตันให้เจ้าของโกดัง และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จะทำให้รัฐมีเงิน คืนจากโครงการรับจำนำตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้น

มาเพียง 4 พันล้านบาทเท่านั้น

"ตอนนี้ยังไม่สรุปว่าจะดำเนินการแนวทางใด สำหรับการแก้ไขปัญหาข้าวเสื่อมสภาพปริมาณ 4 ล้านตันที่มีอยู่ในสต็อกรัฐบาล เพราะเดิมคิดว่า จะขายให้อุตสาหกรรมเอทานอล แต่เมื่อศึกษา จริงก็รู้ว่าไม่คุ้มค่าในเชิงเคมีและต้นทุนอื่นๆ ส่วน ที่เจ้าของโกดังเสนอซื้อที่ตันละ 1 พันบาทก็เป็น อีกแนวทางหนึ่งที่ต้องสรุปและนำเสนอให้คณะ กรรมการบริหารจัดการข้าวแห่งชาติ (นบข.) พิจารณาและตัดสินใจต่อไป" รายงานข่าวระบุ

นอกจากนี้ การระบายข้าวสต็อกรัฐบาล 2/2558 ที่จะเริ่มขึ้น 6 มี.ค. นี้ ซึ่งมีข้าวขาว 5% นำออก ระบายถึง 7 แสนตัน เมื่อประเมินจากกำหนด เวลาการขนข้าวออกจากโกดัง ซึ่งมีระยะเวลา สูงสุดที่ 210 วัน สำหรับปริมาณข้าว 3 แสนตัน ขึ้นไป

ส่วนกำหนดเวลาขนข้าวออกจากโกดังสำหรับ

ข้าวปริมาณน้อยที่สุดที่ 50,000 ตัน ให้ขนออกได้ ภายใน 90 วัน นั้น หากการระบายครั้งนี้สามารถ ระบายได้ทั้งหมด 7 แสนตันข้าวสารขาว 5% ก็จะทำให้ มีข้าวในตลาดมากกว่าผลผลิตนาปี 2558 ที่จะออกสู่ตลาดในช่วง มี.ค.-เม.ย. นี้ ซึ่งจะส่งผล ต่อระดับราคาข้าวเปลือกในที่สุด

ราคาข้าวเปลือกเจ้า 5% (ความชื้น 15%) เหลือที่ตันละ 7,700-8,300 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ ต่ำสุดตั้งแต่ปี 2555 ที่เฉลี่ยทั้งปีตันละ 10,541 บาท ปี 2556 ตันละ 9,911 บาท และปี 2557 เฉลี่ย ตันละ 7,733 บาท

ทั้งนี้ ข้าวเปลือกนาปี 2558 จะมีผลผลิต ประมาณ 6.702 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลงจาก ปี 2557 ที่ผลผลิต 10.087 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลง 3.385 ล้านตัน หรือ 33.56% ผลผลิตจะออกสู่ ตลาดมากที่สุดในช่วงเดือนมี.ค.-พ.ค. ประมาณ 5.388 ล้านตันข้าวเปลือก หรือ 80.39%

# 'อินเดียน' แสงไทยขึ้นแท่นเบอร์ 1 ส่งออกข้าว

ไทยหลุดแชมป์ยอดส่งออกข้าว ม.ค. 58 ร่วงเหลือ 6 แสนตัน อินเดียนแซงส่งออก 8 แสนตัน หลังราคาข้าวไทยแพงทะลุคู่แข่ง "พาดิซซี่" เร่งสปีดร่วมประมูลข้าวฟิลิปปินส์เดือนชนะ 2 แสนตัน เดินหน้าจับธุรกิจคอฟฟี่ เมินชะลอระบายข้าว

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าว เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ขณะนี้การส่งออกข้าวเดือนมกราคม 2558 ยอดส่งออกของไทยลดลงเหลือ 608,504 ตัน จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่หากเปรียบเทียบกับยอดส่งออกของคู่แข่งจาก The Rice Trader พบว่า อินเดียนกลับมาเป็นอันดับ 1 มีปริมาณการส่งออก 870,000 ตัน เวียดนามอันดับ 2 ปริมาณ 540,000 ตัน และปากีสถาน 600,000 ตัน หลังจากราคาข้าวไทยขยับสูงขึ้นกว่าคู่แข่งตันละ 40-50 เหรียญสหรัฐ ประกอบกับตลาดผู้นำเข้าข้าวในกลุ่มแอฟริกาได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลงส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อ

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวในเดือนมกราคม 2558 ปรับลดลงเหลือเพียง 6 แสนตัน จากเดิมเคยส่งออกได้เฉลี่ยเดือนละ 1 ล้านตัน เป็นผลจากสถานการณ์ตลาดโลกที่ชะลอตัวในช่วงต้นปี จากการประเมินสถานการณ์ยังไม่ผิดปกติ แต่สาเหตุที่ชะลอตัวอาจเพราะปีที่ผ่านมามีไทยได้ส่งออกไปมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ถึง 10.9 ล้านตัน ทำตลาดข้าวบางแห่งยังมีปริมาณสต็อกคงเหลือจากปีที่ผ่านมามี แต่ไม่ใช่เป็นผลจากไทยมีการระบายข้าวจำนวนมากออกมากอย่างต่อเนื่อง

"แผนการระบายข้าวเดือนละ 1 ล้านตัน ยังมีความเป็นไปได้ ยังไม่ชะลอเพราะตลาดขณะนี้ยังมีความต้องการซื้อ กรมจะทยอยระบายข้าวเกรดอื่น เช่น เกรด C ซึ่งสามารถจะกระจายออกไปให้กับภาคอุตสาหกรรมต่อไป หลังจากสำรวจได้ทำข้อมูลเรียบร้อยแล้วในช่วงปลายปี"

หลังจากนี้สถานการณ์ตลาดจะปรับตัวดีขึ้น ไม่กระทบต่อเป้าหมายการส่งออกข้าวที่กรมวางไว้ 10 ล้านตัน โดยในสัปดาห์นี้กรมจะเข้าร่วมประมูลข้าวของรัฐบาล



ดวงพร รอดพยาธิ์

ฟิลิปปินส์ ซึ่งจะเปิดประมูลแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) ปริมาณ 500,000 ตัน ซึ่งแบ่งเป็นข้าวขาว 15% ปริมาณ 250,000 ตัน และข้าวขาว 25% ปริมาณ 250,000 ตัน จากนั้นจะมอบให้สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเป็นผู้จัดสรรส่งมอบให้กับรัฐบาลฟิลิปปินส์ภายในระยะเวลา 2 เดือน โดยมีเงื่อนไขจะเสนอราคาส่งมอบถึงหน้าคลัง แม้ว่ากรมการประมูลครั้งนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์ต้องการข้าวสารใหม่ ไม่ใช่ข้าวสารเก่าในสต็อกรัฐบาล แต่หากขายข้าวได้จะส่งผลดีต่อราคาข้าวในประเทศ ประกอบกับปีนี้มีผลผลิตข้าวนาปรังลดลงจากรัฐบาลให้งดปลูก และปัญหาย้ายแล้งที่มีแนวโน้มจะทำให้ผลผลิตลดลงมาก ต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้งในปลายเดือนนี้"

ยอมรับว่าการประมูลข้าวครั้งนี้ ไทยต้องเสนอราคาแข่งขันกับเวียดนาม มีแนวโน้มจะปรับราคาลดลงอีก เพราะในเดือนมีนาคมเป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวเวียดนามออกสู่ตลาด จากปัจจุบันราคาข้าวขาวมีความแตกต่างกันสูงมาก โดยราคาข้าวขาวไทยแพงกว่าเวียดนามตันละ 40 เหรียญ ทำให้การแข่งขันรุนแรง แต่รัฐบาลจะพยายามกำหนดราคาในระดับที่สามารถแข่งขันได้ แต่ไม่กำหนดราคาต่ำจนเกินไป

นอกจากนี้ ในระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคมนี้ กรมจะประชุมหารือกับบริษัทคอฟฟี่ รัฐวิสาหกิจจีน เพื่อเร่งเจรจาความคืบหน้าในการส่งมอบข้าวลอตที่ 4 จากที่ทำสัญญากรอบ 1 ล้านตัน ส่งมอบไปแล้ว

3 แสนตัน และการเจรจากรอบขายข้าวรอบใหม่ 2 ล้านตันที่ยังไม่ได้ข้อสรุป

ส่วนการหารือเพื่อขายข้าวให้กับรัฐบาลรัสเซีย ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปช่วงเดือนเมษายนนี้ จะเป็นการขายระหว่างเอกชน-เอกชน เพราะในปัจจุบันรัสเซียไม่มีระบบการซื้อแบบ G to G

นางดวงพร กล่าวถึงการประมูลข้าวสารรัฐบาลครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 6 มีนาคมนี้ว่าได้ปรับหลักเกณฑ์ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมการค้าภายในเข้าร่วมตรวจสอบคุณสมบัติเอกชนเพื่อป้องกันนอมินี และเพิ่มเงื่อนไขรับหลักประกันของหากบริษัทใดทำให้เกิดปัญหาอย่างครวญวอน

แหล่งข่าวกล่าวไว้ว่า ขณะนี้การส่งออกชะลอตัวลงอย่างมาก ตลาดนำเข้าข้าวสำคัญ โดยเฉพาะหน่วยงานจัดซื้อข้าวของรัฐบาลอินโดนีเซีย (Biolog) แจ้งว่ามีสต็อกข้าว 1.4 ล้านตันเพียงพอต่อการบริโภคและคาดว่าไม่มีปัญหาด้านผลผลิตจึงไม่มีข่าวการนำเข้า

รายงานข่าว ระบุว่า ผลการประมูลจัดซื้อข้าวของหน่วยงานจัดซื้อข้าวของรัฐบาลฟิลิปปินส์ (NFA) ปริมาณ 500,000 ตัน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 มีผู้แข่งขันเพียง 2 ประเทศ คือ ไทยและเวียดนาม

โดยไทยชนะการประมูลทั้งหมด 200,000 ตัน แบ่งเป็นข้าวขาว 15% ปริมาณ 100,000 ตัน ราคาตันละ 441 เหรียญสหรัฐ และข้าวขาว 25% ปริมาณ 100,000 ตัน ราคาตันละ 421 เหรียญสหรัฐ

ส่วนเวียดนามชนะประมูลไปทั้งหมด 300,000 ตัน แบ่งเป็นข้าวขาว 15% ปริมาณ 150,000 ตัน และข้าวขาว 25% ปริมาณ 150,000 ตัน โดยในตอนแรกเวียดนามเสนอราคาสูงกว่าไทยตันละ 1-2 เหรียญสหรัฐแต่ภายหลังยอมปรับลดราคาลงมาเท่ากับไทยจึงชนะไป อนึ่งราคาที่เสนอประมูลครั้งนี้เป็นราคาส่งมอบปลายทางถึงคลังสินค้ารวมค่าขนส่งด้วย

หลังจากนี้กรมการค้าต่างประเทศ จะให้สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเป็นผู้จัดสรรส่งมอบ ซึ่งผู้ส่งมอบต้องกลับมาซื้อข้าวในราคาตลาดปัจจุบันตันละ 12,300-12,500 บาท เพื่อช่วยพยุงราคาข้าวในประเทศด้วย

## สุพรรณฯได้ข่าว ทูจريت'สหกรณ์'

สุพรรณบุรี - นายพรม บุญมาช่วย  
ประธานสหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี  
เปิดเผยว่า หลังจากมีข่าวเรื่องการทูจريت  
ทำงานไม่โปร่งใส ในสหกรณ์การเกษตร  
เมืองสุพรรณบุรี ส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์  
ไม่มั่นใจในการทำงานและความมั่นคงของ  
สหกรณ์ คนขอขึ้นขันว่าสหกรณ์ทำงานด้วย  
ความโปร่งใส ทูจريت ยุติธรรม มาโดยตลอด  
ซึ่งเป็นเพียงข่าวลือที่ต้องการสร้างให้เกิด  
ความแตกแยกในองค์กร

นายพรมกล่าวต่อว่า จากการตรวจสอบ  
ข้อเท็จจริงทั้งหมดไม่มีการกระทำดังกล่าว  
แต่อย่างใดในสหกรณ์การเกษตรเมือง  
สุพรรณบุรี เรื่องนี้สามารถตรวจสอบได้  
โดยได้รายงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ  
แล้วเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดคลาด  
เคลื่อนที่อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายให้  
กับสหกรณ์

## ‘จัดรูปที่ดิน-คั้นคูน้ำ’แก้ปัญหาชิงน้ำ

๖ **กำแพงเพชร** - นายสิริวิชัย กลิ่นภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน เผยว่าการพัฒนาระบบชลประทานในไร่นา ดำเนินการใน 2 รูปแบบ ประกอบด้วยงานจัดรูปที่ดิน และงานคั้นคูน้ำ ขณะนี้มีพื้นที่ดำเนินการรวม 12,733,437 ไร่ แบ่งเป็นงานจัดรูปที่ดิน 1,961,151 ไร่ และงานคั้นคูน้ำ 10,772,286 ไร่ ภาคกลางมีพื้นที่มากที่สุด แบ่งเป็นงานจัดรูปที่ดิน 983,909 ไร่ และงานคั้นคูน้ำ 6,513,200 ไร่ รองลงมาเป็นภาคเหนือ มีงานจัดรูปที่ดิน 575,687 ไร่ งานคั้นคูน้ำ 1,863,271 ไร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีงานจัดรูปที่ดิน 377,210 ไร่ งานคั้นคูน้ำ 1,878,965 ไร่ ภาคใต้มีงานจัดรูปที่ดิน 24,345 ไร่ และงานคั้นคูน้ำ 516,850 ไร่ ทั้งนี้แผนการก่อสร้างงานพัฒนาระบบชลประทานในไร่นา จะดำเนินการในพื้นที่ชลประทานที่พัฒนาเสร็จแล้วและมีศักยภาพน้ำต้นทุนในระดับสูง

# ยอคขายน้ำมันดิบพัทลุงพุ่ง 5% เกษตรกรเฮส่งซาอู 3 แสนกล่อง

"โคนมพัทลุง" เจ็ง ส่งขาย "ซาอูดีอาระเบีย" ลอตแรก 4 ตู้คอนเทนเนอร์ รวม 3 แสนกล่อง วางเป้าหมาย 5 ล้านกล่องต่อเดือน เล็ง "จีน" ประเทศถัดไป ด้านเกษตรกรโคนมยังมีรับยอคขายดิบโตสวนกระแสเศรษฐกิจ

นายสุรัตน์ ชูอักษร ผู้จัดการสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด เปิดเผยกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ภาพรวมโคนมพัทลุง ในปี 2557 ที่ผ่านมา ยังอยู่ในเกณฑ์ดี แม้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็ตาม เพราะผู้บริโภคหลักคือกลุ่มนมโรงเรียน ส่วนยอคขายนมที่วางขายจำหน่ายทั่วไปมีผลกระทบเพียงเล็กน้อย โดยยอคขายรวมประมาณ 400 ล้านบาท ขยายตัวขึ้น 5% ปัจจุบันสหกรณ์โคนมฯ มีสมาชิกมีโคนมอยู่จำนวน 3,500 ตัว โดยปีที่ผ่านมาสมาชิกสหกรณ์เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 10 ราย ซึ่งสมาชิกเห็นว่าการเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพที่มีอนาคต และมีความมั่นคง ในปีที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่อาชีพเลี้ยงโคนม และสหกรณ์โคนมทั่วประเทศไม่มีผลกระทบ โดยในปี 2558 ทางสหกรณ์โคนมฯ ตั้งเป้ายอคขายดิบโตประมาณ 10%

"ในปี 2558 นี้ ทางสหกรณ์มีโครงการทำฟาร์มเป็นศูนย์สาธิต การศึกษา และฝึกอาชีพให้กับเกษตรกร และเลี้ยงโคนมครบวงจร ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นอกจากนั้นยังเปิดศูนย์กระจายสินค้า และศูนย์สาธิตการขายสินค้าเครือข่ายสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด"

นายสุรัตน์กล่าวอีกว่า เนื่องจากสหกรณ์โคนมฯผลิตนมผ่านกระบวนการผลิตตาม

ขั้นตอนฮาลาลของศาสนาอิสลามทุกขั้นตอน ทำให้ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคชาวมุสลิม จึงได้ทำแผนการตลาดต่างประเทศในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง เพื่อนำผลิตภัณฑ์โคนมส่งออก ซึ่งปรากฏว่าประเทศซาอูดีอาระเบียมีความสนใจ จึงมีการศึกษาดูงาน และตอบตกลง ดังนั้นประเทศซาอูดีอาระเบียจะเป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางที่สหกรณ์โคนมพัทลุงส่งออกนม

"สำหรับลอตแรก 4 ตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 300,000 กล่อง ซึ่งจะนำส่งภายในระยะ 2 เดือนข้างหน้า ขณะนี้อยู่ระหว่างผลิตและพิมพ์กล่องที่ประเทศสิงคโปร์ ต้องดูว่าลอตแรกที่ส่งไปนี้จะได้รับการตอบรับในประเทศซาอูดีอาระเบียมากน้อยเพียงใด เพื่อที่จะวางแผนและทำการตลาดสนองตอบต่อไป โดยทั้งนี้ได้วางเป้าทำยอคขายประมาณ 5 ล้านกล่องต่อเดือน" นายสุรัตน์กล่าวและว่า

ปัจจุบันสหกรณ์โคนมพัทลุงได้วางแผนที่จะผลิตเพื่อการส่งออกไปประเทศจีน ขณะนี้ประเทศจีนได้เข้ามาศึกษาตรวจสอบดูงาน และได้ให้นำนมไปทำการตรวจสอบว่าเป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้อกำหนดของประเทศจีนหรือไม่ หากเป็นไปตามกฎเกณฑ์ก็จะดำเนินการขั้นต่อไป เพื่อส่งออกไปยังประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่"

ส่วนปริมาณการผลิตของสหกรณ์โคนมพัทลุงเพื่อสนองตอบต่อตลาดไม่มีปัญหา โดยปัจจุบันจังหวัดพัทลุงเลี้ยงโคนมเป็นอันดับ 3 ของประเทศ และเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้ นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม โดยเฉพาะที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์

## “จับตาราคาน้ำตาลโลกดิ่งหนัก” 19 พวาจตุรราคาอ้อย-กองทุนฯระล่ำ

**ASTVผู้จัดการรายวัน** - จับตาราคาน้ำตาลตลาดโลกดิ่งหนักแตะระดับเพียง 13-14 เซนต์ต่อปอนด์เท่านั้น ทวี้นกระหวบราคาอ้อยอนาคตสุดต่ำขณะที่แนวโน้มฐานะกองทุนฯ ส่อแววบักโกรก หลังทิศทางหนี้เริ่มบานแตะ 30,000 ล้านบาท ด้านส.โรงงานน้ำตาลร่อนหนังสือร้อง WTO อินเดียทำตลาดน้ำตาลปิดเป็น

แหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังติดตามสถานการณ์ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกใกล้ชิดหลังจากที่ล่าสุดราคาซื้อขายในตลาดล่วงหน้าเดือนมี.ค.-พ.ค. 59 ราคาได้ทำสถิติต่ำสุดที่ระดับ 13.79 เซนต์ต่อปอนด์ เนื่องจากค่าเงินของบราซิลอ่อนค่าส่งผลให้สามารถระบายน้ำตาลออกสู่ตลาดในระดับราคาที่ต่ำได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามราคาน้ำตาลที่ต่ำดังกล่าวหากเฉลี่ยทั้งปีไม่ถึงระดับ 18 เซนต์ต่อปอนด์จะกระทบต่อฐานะกองทุนอ้อย และน้ำตาลทรายในการเป็นเครื่องมือรัฐที่จะดูแลเสถียรภาพราคาอ้อยในฤดูการผลิตปี 2558/59 ให้กับชาวไร้อ้อยทั่วประเทศได้

“สิ่งที่เรากำลังกังวลคือขณะนี้ชาวนาหันมาปลูกอ้อยมากขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้เปลี่ยนพื้นที่นาบางส่วนมาปลูกอ้อยแทนทำให้ชาวไร้อ้อยเพิ่มขึ้นแต่ราคาอ้อยมีแนวโน้มจะตกต่ำหากระดับราคาตลาดโลกเป็นเช่นนี้ และเมื่อดูฐานะกองทุนฯก็มีทิศทางที่จะอ่อนแอจากภาระหนี้ที่มีทิศทางจะสูงขึ้นในอนาคตการจะดูแลค่าอ้อยให้ชาวไร่เหมือนอดีตที่ผ่านมาอาจไม่ง่าย” แหล่งข่าวกล่าว

ปัจจุบันรัฐประกาศราคาอ้อยขั้นต่ำฤดูการผลิตปี 57/58 รัฐประกาศอยู่ที่ 900 บาทต่อตัน แต่ล่าสุดคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(กอน.) ได้เห็นชอบในหลักการที่มอบหมายให้กองทุนอ้อยฯไปพิจารณาการจัดทำรายได้ และรายรับเพื่อประกอบการพิจารณาขอสนับสนุนแหล่งเงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธ.ก.ส.) เพื่อเพิ่มราคาอ้อยขั้นต่ำอีก 160 บาทต่อตันหรือจะต้องใช้เงินกู้ 16,000 ล้านบาท ซึ่งกองทุนฯจะได้หารือร่วมกับธ.ก.ส.ในสัปดาห์นี้ก่อนสรุปเพื่อเสนอไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมในการนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

“เมื่อรวมกับหนี้เดิมที่มีอยู่ 8,000 ล้านบาทกับกู้ใหม่ก็จะเป็นวงเงิน 24,000 ล้านบาทการชำระหนี้กับธ.ก.ส.จะไปสิ้นสุดช่วงเม.ย. 2560 และหากมองเรื่องของราคาน้ำตาลที่ตกต่ำราคาอ้อยขึ้นสุดท้ายปี 57/58 โอกาสต่ำกว่าขั้นต่ำมีสูงและเบื้องต้นประมาณการว่าจะติดลบ 5,000-8,000 ล้านบาท วงเงินหนี้ก็จะส่อแตะระดับ 30,000 ล้านบาทการกู้ใหม่ในอนาคตก็จะลำบากในการดูแลราคาอ้อยหากฤดูการผลิตปี 58/59 ตกต่ำอีก” แหล่งข่าวกล่าว

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย กล่าวว่ สมาคมฯ ได้ยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายและกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อดำเนินการเรียกร้องให้ประเทศอินเดีย ยกเลิกมาตรการการอุดหนุนการส่งออกน้ำตาลทรายดิบหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอินเดียได้อนุมัติการอุดหนุนการส่งออกน้ำตาลรอบใหม่จำนวน 1.4 ล้านตัน ในราคาตันละ 4,000 รูปีต่อตัน (64 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว พร้อมทั้งยื่นขอเรียกร้องต่อการกระทำของประเทศอินเดียในครั้งนี้อย่าง WTO เรียบร้อยแล้ว ■